

ออย. เตือน!!! อย่าหลงเชื่อ “ยาผงสมุนไพรคล้ายขมิ้น”
อวดอ้างสรรพคุณครอบจักรวาล ระบาดหนักแถบภาคเหนือ

ออย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อชื่อ “ยาผงสมุนไพรคล้ายขมิ้น” ที่ไม่มีเลขทะเบียนยา และอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่าเป็นสมุนไพรแก้ปวดที่สามารถรักษาโรคครอบจักรวาล กำลังระบาดหนักทางภาคเหนือ ตรวจพบมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ มีผลข้างเคียงสูงต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการบวม น้ำ กระจกหู เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กล้ามเนื้อลีบ ภูมิคุ้มกันต้านโรคต่ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ได้ง่าย บางรายถึงขั้นไตวาย เป็นอันตรายถึงชีวิต



นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มี ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับยา สมุนไพร ที่มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองคล้ายขมิ้น บรรจุ อยู่ในซองพลาสติกใสโดยมีฉลากระบุว่า “สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ แก้เลือดลม 12 จำพวก ปวดเมื่อยตาม ร่างกาย หรือเหน็บชา กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ บรรเทา อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หญิงชายผอมแห้ง กินแล้วราศี ดีขึ้น” ระบุวันที่ผลิต 9 ธ.ค. 57 วันหมดอายุ 9 ธ.ค. 60 ทะเบียน G/ วางจำหน่ายจำนวนมากทางภาคเหนือ ซึ่ง ยาดังกล่าวไม่มีทะเบียนยา และมีการอวดอ้างสรรพคุณ ว่าเป็นสมุนไพรแก้ปวดที่สามารถรักษาโร คครอบจักรวาล โดยยาสมุนไพรดังกล่าวนี้ มีชาวบ้านที่มี

อาการเป็นแผลที่เท้า ซ้ำไปกินเพื่อรักษาอาการปวดที่แผล เมื่อกินแล้ว หายปวดทันที แต่แผลที่เท้า บวมขึ้น จึงไปหาหมอเพื่อเจาะเอาหนองออก จนเกือบต้องตัดขาทิ้ง เมื่อนำยาไปตรวจจสอบ พบมี ส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ออย. มีความห่วงใยผู้บริโภค จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณา และซื้อขายดังกล่าวมารับประทาน และหากผู้ประกอบการซื้อขายชนิดนี้มาจำหน่าย ถือว่ามีความผิด ซื่อหาขายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ยาสมุนไพรที่ตรวจพบส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ถือว่ามีความผิด เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากยากุ่มสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น เป็นยาที่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย แพทย์ทุกระบบ มีผลข้างเคียงสูง เช่น มีอาการบวม น้ำ กระจกหู เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กล้ามเนื้อลีบ ภูมิคุ้มกันต้านโรคต่ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ได้ง่าย บางราย ถึงขั้นไตวาย เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อยาสมุนไพร ขอให้ ซื้อจากร้าน ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น อย่าหลงเชื่อซื้อยาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดนัด แผงลอย รถเร่ขายยา หรือซื้อยาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก เป็นต้น เพราะอาจได้รับยาที่มีการ ลักลอบใส่สเตียรอยด์ และขอให้ซื้อยาที่มีเลขทะเบียนตำรับยาระบุบนฉลาก

ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากทาง อย. แล้ว โดยทะเบียนยาแผนโบราณกรณีที่เกิดในประเทศ ฉลากต้องระบุตัวอักษร G ตามด้วยลำดับที่/ปีพ.ศ. สองหลักสุดท้าย และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ฉลาก เช่น ชื่อผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต เลขที่หรือครั้งที่ผลิต ปริมาณยาที่บรรจุ รวมทั้งควรสังเกตว่าหีบห่อ ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เปียกชื้น

หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิต/แหล่งจำหน่าย ยาสมุนไพรที่ผิดกฎหมาย สามารถ แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือผู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 26 มีนาคม 2558 ชาวแจก 49 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 <http://www.fda.moph.go.th/>

